



ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด การรับสมัครดังนี้

- ๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา
โครงการดำเนินการตามรายงานการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ
การดำเนินการกิจของ บจธ. ในที่ดินรัฐ
- ๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา
โครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการ ในพื้นที่นาร่องภาคเหนือ ๔ ชุมชน

บัดนี้ การดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน ในตำแหน่ง ที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน ปราบกฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก การขึ้นบัญชีสำรอง ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกุลพัชร ภูมิใจรอด)

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน
แนบท้ายประกาศ บจธ. ฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง/ชื่อ - นามสกุล	วัน/เวลา/สถานที่รายงานตัว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ โครงการดำเนินการตามรายงาน การศึกษาในพื้นที่ต้นแบบการดำเนินการกิจของ บจธ. ในที่ดินรัฐ ได้แก่	วันที่ ๒๓ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์สนับสนุนภารกิจ คณะกรรมการและผู้อำนวยการ บจธ. ททบ.๕ อาคารเบญจศิริ ชั้น ๙ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวพนารัตน์ สีมาชัย	
ผู้ขึ้นบัญชีสำรอง นางศิริพรรณ มหาปัญญาวงศ์	

ตำแหน่ง/ชื่อ - นามสกุล	วัน/เวลา/สถานที่รายงานตัว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ โครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการ ในพื้นที่นาร่องภาคเหนือ ๔ ชุมชน ได้แก่	วันที่ ๒๓ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์สนับสนุนภารกิจ คณะกรรมการและผู้อำนวยการ บจธ. ททบ.๕ อาคารเบญจศิริ ชั้น ๙ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ผู้ผ่านการคัดเลือก นายณรงค์วิทย์ นกจัน	
ผู้ขึ้นบัญชีสำรอง นางสาวเพ็ญศิริ มาศิริ	

- หมายเหตุ : ๑. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์ไปเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรายงานตัว
๒. ในวันรายงานตัวให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏ
หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตนเข้ารับการรายงานตัว
๓. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลา ที่ บจธ. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และ
จะเรียกผู้ได้รับการขึ้นบัญชีสำรองไว้ มารายงานตัวในลำดับต่อไป

